

Ngày 26 tháng 7 năm 2023

HSBC được Euromoney vinh danh là Ngân hàng tốt nhất Việt Nam

Ngân hàng cũng vừa được Asian Banking & Finance trao giải thưởng Ngân hàng bán lẻ quốc tế của năm lần thứ hai liên tiếp

HSBC Việt Nam đã nhận 21 giải thưởng từ các tổ chức quốc tế uy tín trong bảy tháng đầu năm 2023

(Thành phố Hồ Chí Minh) - Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) (HSBC Việt Nam) vừa giành thêm ba giải thưởng quan trọng, một trong số đó là danh hiệu **Ngân hàng tốt nhất Việt Nam** tại lễ trao giải Euromoney Awards for Excellence 2023. Trong thông báo về kết quả năm nay, Euromoney nhấn mạnh: "Thành tích xuất sắc của HSBC tại Việt Nam giúp ngân hàng trở thành người chiến thắng của giải thưởng này năm nay. Kết quả phản ánh nỗ lực chung của tập thể lãnh đạo và nhân viên HSBC Việt Nam nhằm đưa tổ chức này trở thành ngân hàng dẫn đầu tại đây, đặc biệt trong các mảng đầu tư trực tiếp nước ngoài, thẻ tín dụng, quản lý tài sản và dịch vụ chứng khoán". Cùng với danh hiệu Ngân hàng quốc tế tốt nhất Việt Nam tại FinanceAsia Country Awards 2023, sự ghi nhận của Euromoney khẳng định vị thế của chúng tôi là tổ chức tài chính hàng đầu tại Việt Nam. Hai giải thưởng khác HSBC Việt Nam nhận được trong đợt này là **Ngân hàng bán lẻ quốc tế của năm** và **Sáng kiến thể tín dụng của năm** tại lễ trao giải Asian Banking & Finance Retail Banking Awards 2023. Những giải thưởng này được coi là tiêu chuẩn vàng trong ngành tài chính, ngân hàng khu vực và toàn cầu, được quyết định bởi hội đồng giám khảo theo một quy trình đánh giá và nghiên cứu kỹ lưỡng.

Năm nay, lần đầu tiên, HSBC được Euromoney vinh danh là **Ngân hàng tốt nhất Việt Nam** trong hệ thống giải thưởng Awards of Excellence của tổ chức này. Ngân hàng giành chiến thắng nhờ những thế mạnh như nền tảng ngân hàng vững mạnh phục vụ cho các doanh nghiệp lớn trong nước, thống lĩnh thị phần dịch vụ ngân hàng FDI, vị thế dẫn đầu trong mảng ngoại hối và dịch vụ chứng khoán, mạng lưới dịch vụ tài chính cá nhân ngày càng mở rộng, hạ tầng số mạnh mẽ và tận dụng hệ thống kết nối quốc tế rộng khắp trải dài trên hơn 60 thị trường. Chúng tôi là một trong số ít ngân hàng quốc tế đồng hành cùng các doanh nghiệp tầm trung vốn là xương sống của nền kinh tế Việt Nam cũng như các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh tế mới được kỳ vọng sẽ tiếp lửa cho động lực tăng trưởng của Việt Nam. Bất kể nhu cầu của họ là vốn lưu động, vay có kỳ hạn, tài chính thương mại hoặc giải pháp thanh toán và quản lý dòng tiền, chúng tôi đều có thể cung cấp cho họ công cụ và kiến thức chuyên môn cần thiết để giúp họ phát triển thịnh vượng. Quan trọng hơn cả, HSBC Việt Nam vẫn luôn dẫn đầu trong lĩnh vực bền vững ở Việt Nam với cam kết hỗ trợ thu xếp lên đến 12 tỷ USD tài chính bền vững cho Việt Nam và các doanh nghiệp tới năm 2030, hỗ trợ Chính phủ đạt được mục tiêu cân bằng phát thải.

Trong hơn 150 năm qua, HSBC Việt Nam đã tận dụng thế mạnh của mình để đóng góp đáng kể vào sự phát triển của Việt Nam. Là đối tác chính thức của Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, HSBC Việt Nam có khả năng phục vụ hơn 50 hành lang đầu tư vào Việt Nam và hướng đến đóng góp cho chính sách nói chung của Chính phủ trong việc thu hút đầu tư FDI như một trong các trụ cột chính và là động lực phát triển của đất nước. Chúng tôi cũng hỗ trợ mạnh mẽ tham vọng phát triển bền vững trong các thị trường trong và ngoài nước của các tập đoàn lớn nhất Việt Nam, vốn là những cánh chim đầu đàn và đang đóng

góp nhiều cho GDP Việt Nam, thông qua các giải pháp ngân hàng toàn diện cho khách hàng doanh nghiệp và các nền tảng ngân hàng số hiện đại bậc nhất.

Một điểm quan trọng nữa là HSBC Việt Nam cũng đóng vai trò một đối tác đáng tin cậy của các cơ quan quản lý trong quá trình làm chính sách, vận động và tuyên truyền thông tin về hiệu quả và sáng tạo cho thị trường. Chúng tôi đã dẫn dắt hoạt động giúp nâng hạng lên Thị trường Mới nổi với FTSE/MSCI, tích cực phối hợp cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các tổ chức khác nhằm tìm kiếm giải pháp để thu hẹp khoảng cách cho Việt Nam.

Cuối cùng, lần thứ hai liên tiếp, HSBC Việt Nam đã được vinh danh là **Ngân hàng bán lẻ quốc tế của năm** tại Việt Nam trong hệ thống giải thưởng Asian Banking & Finance Retail Banking Awards 2023. Ngân hàng đã giữ vững danh hiệu này nhờ không ngừng nỗ lực mang đến các giải pháp ngân hàng bán lẻ và dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế cho khách hàng. Một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng thị phần mạnh mẽ trong mảng thẻ tín dụng chính là sản phẩm thẻ tín dụng Visa Classic Live Free ra mắt tháng 4 năm ngoái, hướng đến phân khúc khách hàng Millennials và đầu Gen Z ở Việt Nam. Chiến dịch này cũng vừa vinh dự được Asian Banking & Finance trao giải thưởng **Sáng kiến thẻ tín dụng của năm**.

Ông Tim Evans, Tổng Giám đốc HSBC Việt Nam chia sẻ: "Chiến thắng những giải thưởng quan trọng và uy tín là một thành tựu to lớn đối với bất kỳ tổ chức nào. Được Euromoney và Asian Banking & Finance vinh danh nhờ vị thế dẫn đầu trong hỗ trợ FDI vào Việt Nam, sự hỗ trợ của chúng tôi dành cho khách hàng doanh nghiệp và người tiêu dùng chính là minh chứng cho những nỗ lực, tận tâm và kết quả xuất sắc của toàn thể nhân viên HSBC Việt Nam. Sự ghi nhận này không chỉ thúc đẩy tinh thần đội ngũ mà còn nâng cao uy tín và danh tiếng của chúng tôi để tiếp tục duy trì cam kết mở ra một thế giới tràn đầy cơ hội cho khách hàng và cho đất nước Việt Nam. Điều quan trọng là chúng tôi muốn ghi nhận nỗ lực của tập thể trong quá trình nỗ lực hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa tham vọng phát triển và vượt trội trong tương lai".

ends/more

Thông tin báo chí vui lòng liên hệ:

Nguyễn Thị Thu Phương

+028 3520 6208

phuong1.nguyen@hsbc.com.vn

Ghi chú cho Ban Biên tập:

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)

Ngân hàng HSBC có mặt tại Việt Nam hơn 150 năm. Ngân hàng mở văn phòng đầu tiên ở Sài Gòn (nay là Thành phố Hồ Chí Minh) vào năm 1870. Tháng 1 năm 2009, HSBC là ngân hàng nước ngoài đầu tiên thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài với tên gọi Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam). Hiện tại, mạng lưới hoạt động của ngân hàng bao gồm hai chi nhánh và bốn phòng giao dịch tại TP. Hồ Chí Minh, một chi nhánh và bốn phòng giao dịch tại Hà Nội, hai chi nhánh tại Bình Dương và Đà Nẵng. HSBC hiện là một trong những ngân hàng nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam xét về vốn, cơ cấu sản phẩm, và số lượng khách hàng.

ends/all